



CƠ QUAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUẬN CAM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

[Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam]

Phát Hành Ngay:

Liên hệ: HCA Communications
HCAComm@ochca.com
(714) 834-2178

Tuyên Bố từ Tiến Sĩ, Giám Đốc Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam Veronica Kelley và Giám đốc Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Ian Kemmer về Việc Chấm Dứt Thỏa Thuận Dịch Vụ Tổng Quát tại Khuôn Viên Irvine

(Santa Ana, California) – Trong quá trình chuẩn bị cho việc khai trương Khuôn Viên Be Well tại Irvine, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (HCA) và Mind OC đã phối hợp chặt chẽ với Hội Đồng Giám Sát, CalOptima, cùng các đối tác công và tư nhằm xây dựng một Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần, hướng đến việc cải thiện khả năng tiếp cận và phối hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tất cả cư dân Quận Cam. Sứ mệnh chung của chúng tôi, được hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo trong cộng đồng y tế — bao gồm CalOptima, Quận Cam, và các bệnh viện lớn nhất trong khu vực — là nâng cao chất lượng dịch vụ sức khỏe tâm thần thông qua sáng kiến Be Well OC.

Vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024, HCA đã thông báo cho Mind OC về ý định chấm dứt Thỏa Thuận Dịch Vụ Tổng Quát tại Khuôn Viên Irvine, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2024. Quyết định này được đưa ra sau bốn năm đánh giá mô hình hợp tác tại Khuôn Viên Quận Cam, nơi mà mô hình kết hợp với các nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân không mang lại thêm nguồn lực như kỳ vọng. Do đó, HCA đã chuyển đổi khỏi mô hình này vào tháng 9 tại Khuôn Viên Quận Cam và đang áp dụng cách tiếp cận tương tự tại Khuôn Viên Irvine.

HCA cam kết hoàn thành việc xây dựng Khuôn Viên Irvine và đảm bảo rằng cơ sở này đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng. Mind OC sẽ tiếp tục quản lý khu vực này với sự hợp tác từ chính quyền Quận.

Chúng tôi vẫn kiên định trong cam kết cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nhân ái, chất lượng cao cho tất cả cư dân Quận Cam.

VỀ CƠ QUAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUẬN CAM

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (HCA) là một cơ quan y tế liên ngành khu vực và là sở y tế được công nhận, có trách nhiệm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng thông qua việc hợp tác và điều phối các nguồn lực của khu vực công và tư nhân. Vui lòng truy cập www.ochealthinfo.com để biết thêm thông tin về các dịch vụ và nguồn lực.

#